

Biểu số 02**Những kiến nghị của cử tri đã được giải quyết***(kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /7/2023 của UBND tỉnh)***I. Kiến nghị từ các kỳ họp trước: 07 kiến nghị**

Stt	Lĩnh vực	Nội dung kiến nghị đã được giải quyết	Ghi chú
I	Pháp chế (03 kiến nghị)		
1	Cử tri xã Liên Chung, huyện Tân Yên phản ánh: Hiện tượng thuyền hút cát trái phép trên sông Thương ở một số điểm cạnh đê Hữu Thương khu vực xã Liên Chung, Hợp Đức của huyện Tân Yên và xã Dương Đức, Mỹ Hà của huyện Lạng Giang vẫn diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ hỏng mái đê mới kê được tỉnh đầu tư xây dựng là tuyến đê kiểu mẫu. UBND xã Liên Chung đã thành lập tổ dân phòng thường xuyên tuần tra kiểm soát, UBND huyện Tân Yên đã giao Công an huyện có phương án xử lý nhưng việc phát hiện và đấu tranh, ngăn chặn rất khó (vì dòng sông thuộc địa phận quản lý của 2 huyện: Tân Yên và Lạng Giang). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng huyện Tân Yên và huyện Lạng Giang có giải pháp quyết liệt khắc phục triệt để tình trạng hút cát trái phép trên sông Thương.	<p>Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tân Yên, UBND huyện Lạng Giang và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, xem xét nội dung kiến nghị của cử tri, kết quả cụ thể như sau:</p> <p>Công an tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 04 văn bản chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản: Công văn số 5144/UBND-KTN ngày 14/10/2022 về việc yêu cầu thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn huyện Lạng Giang; Công văn số 6097/UBND-KTN ngày 06/12/2022 về việc kiểm tra, rà soát một số nội dung liên quan đến việc thực hiện dự án của công ty TNHH Thương mại và khai thác khoáng sản Núi Huyền; Công văn số 357/UBND-KTN ngày 31/01/2023 về việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý VPPL trong hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2262/UBND-KTN ngày 06/5/2023 về tình hình vi phạm liên quan đến hoạt động của các bến, bãi ven sông trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, bến, bãi tập kết khoáng sản trái phép, sai phép trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo rà soát, yêu cầu các đối tượng có biểu hiện khai thác cát sỏi trái phép viết cam đoan, cam kết; phát hiện, bắt giữ, xử lý 02 vụ 02 đối tượng, xử phạt hành chính 50 triệu đồng, tịch thu 02 tàu tự chế: (1) Ngày 09/12/2022, bắt quả tang đối với đối tượng Đào Văn May, sinh năm: 1983, trú tại: thôn Cầu Ván, xã Dương Đức, huyện Lạng Giang đang tổ chức hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Thương đoạn chảy qua địa bàn xã Liên Chung, huyện Tân Yên và xã Dương Đức, huyện Lạng Giang. (2) Ngày 31/3/2023, bắt quả tang đối với đối tượng Nguyễn Văn Ôn, sinh năm: 1967, trú tại Bến Phà, xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang đang tổ chức hoạt động khai thác cát trên sông Thương đoạn chảy qua địa bàn thôn Gai Bún, xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang.</p> <p>Trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các</p>	

		huyện, thành phố tăng cường nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, bến, bãi tập kết khoáng sản trái phép, sai phép trên địa bàn tỉnh.	
2	Cử tri thị trấn Bồ Hạ, huyện Yên Thế phản ánh: Hiện nay có một số tàu khai thác cát trái phép tại sông Sỏi vào ban đêm gây nguy cơ sạt lở đất khu vực bờ sông, khi các lực lượng chức năng đến kiểm tra, xử lý thì các tàu di chuyển sang địa phận của huyện Lạng Giang nên khó khăn trong công tác kiểm tra, xử lý. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm	Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Yên Thế, UBND huyện Lạng Giang và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, xem xét nội dung kiến nghị của cử tri, kết quả cụ thể như sau: Qua kiểm tra, đến nay không còn tình trạng như phản ánh của cử tri.	kỳ thứ 7
3	Cử tri thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên phản ánh: Hiện nay nhiều ô tô tải trọng lớn có lắp thêm và sử dụng còi hơi, đèn led khi đi qua các khu đô thị, khu đông dân cư gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý nghiêm các vi phạm.	<p>Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Tân Yên tăng cường tuyên truyền, tổ chức tuần tra kiểm soát để phát hiện, xử lý các trường hợp nghi lắp đặt, sử dụng còi vượt quá âm lượng hoặc đèn led khi tham gia giao thông.</p> <p>- Qua công tác tuần tra, kiểm soát lực lượng CSGT đã phát hiện và xử lý 07 trường hợp phương tiện vi phạm, thu nộp Ngân sách nhà nước: 6,3 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe 07 trường hợp và buộc khôi phục lại tính năng kỹ thuật của thiết bị theo quy định. Lực lượng CSGT kết hợp xử lý vi phạm với tuyên truyền, nhắc nhở đối với các trường hợp phương tiện sử dụng còi có âm lượng lớn; đồng thời tổ chức cho 22 lượt chủ phương tiện, lái xe ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT, nhất là quy định về việc sử dụng còi, đèn trong khu đô thị, khu đông dân cư. Do đó, ý thức tự giác chấp hành quy định về tính năng kỹ thuật của phương tiện khi tham gia giao thông có chuyển biến tích cực.</p> <p>Qua theo dõi, đến nay trên địa bàn thị trấn Cao Thượng, cơ bản các doanh nghiệp, lái xe chấp hành tốt các quy định về lắp đặt, sử dụng còi xe khi tham gia giao thông; tình trạng xe ô tô tải trọng lớn có lắp thêm và sử dụng còi hơi, đèn led khi đi qua các khu đô thị, khu đông dân cư cơ bản đã được kiểm soát. Bên cạnh đó, một phần do trong thời gian vừa qua, các trung tâm đăng kiểm đã siết chặt trong công tác kiểm định phương tiện, không làm thủ tục đăng kiểm đối với các xe ô tô lắp thêm còi, đèn hoặc lắp không đúng thiết kế. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng các phương tiện vi phạm khi vắng bóng lực lượng CSGT làm nhiệm vụ xử lý vi phạm theo chuyên đề trên.</p>	kỳ thứ 7

II	Kinh tế và Ngân sách (04 kiến nghị)		
1	<p>Cử tri các xã: Xương Lâm, Đại Lâm, Hương Sơn, huyện Lạng Giang: Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với nhà thầu BOT, tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn có giải pháp khắc phục ngay một số vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuyến đường từ Công ty GOC đi thôn Nam Lễ, xã Xương Lâm và tuyến đường từ Vôi đi Đại Lâm (trước là đường công vụ) để phục vụ vận chuyển vật liệu cho đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đến nay đã hoàn thành nhưng tuyến đường này hiện nay hư hỏng nặng, chưa được sửa chữa, hoàn trả gây mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông. - Tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đường Vôi đi Đại Lâm qua địa bàn xã Xương Lâm, sau khi thi công xong nhưng vẫn chưa sửa chữa, khôi phục các kênh mương cho các thôn; các cống được lắp đặt quá thấp không thoát được nước gây khó khăn cho việc lấy nước và thoát nước; những đoạn đường rẽ xuống đồng chưa làm xong, ảnh hưởng đến việc đi lại sản xuất của nhân dân. - Trong quá trình thực hiện dự án đường Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đã làm ảnh hưởng đến Đập Nà Nám (thôn Cồn Cốc, xã Hương Sơn). Nhà thầu BOT đã tu sửa hoàn trả, xong chất lượng không đảm bảo như: bờ đập thấp, nhỏ; cửa phải cống không đảm bảo trữ nước; đề nghị nhà thầu BOT tu sửa lại; đảm bảo phục vụ sản xuất của nhân dân (ý kiến cử tri từ kỳ họp thứ 9) 	<p>Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lạng Giang và các cơ quan có liên quan giải quyết kiến nghị của cử tri, kết quả:</p> <p>Nội dung 1: UBND huyện Lạng Giang đã triển khai dự án sửa chữa và hoàn thành trong năm 2022, hiện tại đã đảm bảo giao thông.</p> <p>Nội dung 2: Nội dung cử tri kiến nghị về kênh mương trên địa bàn xã Xương Lâm đang được doanh nghiệp BOT thực hiện cùng với nút giao cao tốc. Hiện đã được giao Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh khởi công xây dựng, việc đào mương, đặt cống thoát nước đang được triển khai thực hiện.</p> <p>Nội dung 3: Nhà thầu BOT đã hỗ trợ cho xã Hương Sơn, giao cho hợp tác xã thực hiện khắc phục, sửa chữa và hoàn thành trong năm 2022.</p>	

2	<p>Cử tri huyện Yên Thế đề nghị: UBND tỉnh sớm đầu tư nâng cấp 02 ngàm (ngàm Khe Ngọn, ngàm Góc Bông thuộc xã Đồng Tiến) trên tuyến đường tỉnh 292D, đoạn từ Mỏ Trạng đi xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, do 02 ngàm này đã xuống cấp, thường xuyên bị ngập vào mùa mưa, giao thông đi lại rất khó khăn</p>	<p>Ngày 04/5/2023 UBND tỉnh đã có Quyết định số 458/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch bảo trì các công trình đường bộ do tỉnh quản lý năm 2023 trong đó sửa chữa ngàm Khe Ngọn, ngàm Góc Bông trên ĐT.292C (tuyến Mỏ Trạng - Thiện Kỳ). Tổng mức đầu tư dự kiến: 6.702 triệu đồng; năm 2023 bố trí 4.640 triệu đồng.</p>	
3	<p>Cử tri xã Đồng Vương, huyện Yên Thế phản ánh: Tuyến đường tỉnh 268 (từ thị trấn Bó Hạ đi xã Đồng Vương), nhiều đoạn đã xuống cấp, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Đề nghị UBND tỉnh đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đường này.</p>	<p>UBND tỉnh đã giao UBND huyện Yên Thế kiểm tra, xem xét nội dung kiến nghị của cử tri. Kết quả cho thấy: Tuyến đường tỉnh 268 (từ thị trấn Bó Hạ đi xã Đồng Vương) với tổng chiều dài 13,0 km, đã được cải tạo, nâng cấp sửa chữa năm 2014; qua kiểm tra, hiện nay nhiều đoạn đã xuống cấp tạo thành ổ "voi", nguy cơ gây mất an toàn cao cho người tham gia giao thông. UBND huyện Yên Thế đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện khảo sát, lập dự án duy tu, cải tạo tuyến đường huyện 268; đồng thời, giao làm chủ đầu tư dự án: Sửa chữa đường huyện 268. Ngày 05/5/2023, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp. Ngày 12/5/2023 đã khởi công, hiện nhà thầu đang thi công thực hiện dự án.</p>	
4	<p>Cử tri xã Quế Nham, huyện Tân Yên phản ánh: Mật độ tham gia giao thông trên quốc lộ 17 hiện nay rất lớn, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng lắp đặt đèn báo hiệu giảm tốc độ đoạn đường giao nhau khu ngã tư chợ Rào.</p>	<p>UBND tỉnh đã giao UBND huyện Tân Yên kiểm tra, xem xét nội dung kiến nghị của cử tri. Đề giải quyết tình trạng trên, ngày 29/12/2022, UBND huyện Tân Yên ban hành Quyết định số 2115/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch Nhà nước 2023 trong đó giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện làm Chủ đầu tư dự án: Lắp đặt đèn cảnh báo giao thông trên QL17 tại ngã tư chợ Rào xã Quế Nham. UBND huyện Tân Yên đã chỉ đạo thực hiện xong.</p>	

II. Kiến nghị trước, sau kỳ họp thứ 9: 13 kiến nghị

Stt	Lĩnh vực	Kiến nghị đã được giải quyết
I	Pháp chế (01 kiến nghị)	

1	<p>Cử tri xã Tiên Phong, huyện Yên Dũng đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo định kỳ cắt tia cây trên dải phân cách QL17 - QL37 (đoạn qua xã Tiên Phong, Nội Hoàng), hiện nay cây mọc cao và dày, che khuất tầm nhìn, luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (sau kỳ 9)</p>	<p>UBND tỉnh đã giao UBND huyện Yên Dũng chỉ đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện thực hiện bạt lề đường, dọn cây cỏ trên dải phân cách giữa tuyến đường nội QL.17 - QL.17 đoạn qua xã Tiên Phong và xã Nội Hoàng hoàn thành trước tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Đến nay, đã đảm bảo tầm nhìn tốt cho các phương tiện tham gia giao thông. Trong năm 2023, UBND huyện Yên Dũng tiếp tục bố trí kinh phí duy tu thường xuyên tuyến đường nêu trên, trong đó có hạng mục cắt cỏ, phát quang cây cối; như vậy sẽ luôn đảm bảo tầm nhìn được thông thoáng đối với các phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến đường này.</p>
II	Kinh tế và Ngân sách (10 kiến nghị)	
1	<p>Cử tri các xã: Việt Lập, Liên Sơn, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên phản ánh: Hiện nay lưu lượng, mật độ người và phương tiện tham gia giao thông trên Quốc lộ 17 rất lớn, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, khảo sát lắp đặt biển báo tại các tuyến đường để đảm bảo an toàn giao thông, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lắp biển số W225 - biển báo trẻ em tại Quốc lộ 17: <ul style="list-style-type: none"> + Vị trí Km76+100 và Km76+350 - Trường Mầm non Việt Lập; + Vị trí Km81+540 - Trường THPT Hoàng Hoa Thám; + Vị trí Km84+210 - Trường Tiểu học Liên Sơn; + Vị trí Km87+600 - Trường THPT Nhã Nam. - Lắp biển số W225- biển báo trẻ em tại ĐT 294: <ul style="list-style-type: none"> + Vị trí Km50+700 - Trường Tiểu học Tân Trung; + Vị trí Km8+000 - Trường THCS Nhã Nam. + Vị trí Km12+400 - Trường Tiểu học và THCS Đại Hóa (trước kỳ 9). 	<p>UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải tổ chức làm việc với chính quyền địa phương để làm rõ kiến nghị và kiểm tra thực tế hiện trường. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ thực hiện bổ sung biển báo tại các vị trí còn thiếu, đã thực hiện việc bổ sung, lắp đặt xong.</p>
2	<p>Cử tri xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế phản ánh: Hiện nay trên Quốc lộ 17 đoạn từ thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên đi thành phố Bắc Giang cấm quá nhiều biển báo khu đông dân cư với khoảng cách không hợp lý (có nhiều đoạn cứ 100 - 200m lại có 01 biển báo) gây khó khăn cho việc tham gia giao thông của người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, nghiên cứu cấm lại các biển báo</p>	<p>UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải tổ chức làm việc với chính quyền địa phương để làm rõ kiến nghị và kiểm tra thực tế hiện trường. Các vị trí cấm biển như trên là phù hợp với hiện trạng thực tế phân bố dân cư trên tuyến, tuy nhiên có khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông trong việc quan sát biển báo do các vị trí biển báo bố trí theo đoạn ngắn liên lục. Sở Giao thông vận tải đã thống nhất với địa phương để dịch chuyển, sát nhập một số vị trí biển báo. Đến nay đã triển khai thực hiện xong.</p>

	trên tuyến đường này cho phù hợp. (trước kỳ 9).	
3	Cử tri huyện Sơn Động phản ánh: Đường tỉnh 293, đoạn qua khu vực đèo Dẻ, thuộc thôn Rỏn, xã Thanh Luận (huyện Sơn Động) có độ dốc lớn, ngay chân đèo là vòng cua gấp đã xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn khảo sát, nghiên cứu phương án khắc phục để hạn chế tai nạn giao thông (trước kỳ 9).	UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tổ chức làm việc với Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh (đơn vị được giao Chủ đầu tư và đang quản lý đoạn tuyến), UBND huyện Sơn Động và UBND xã Thanh Luận để kiểm tra và xác định biện pháp khắc phục. Các bên thống nhất giao Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh triển khai thực hiện các giải pháp: Cấm bỏ sung biển hạn chế tốc độ, hoàn thiện hộ lan tôn sóng và sơn gờ giảm tốc; UBND xã Thanh Luận, huyện Sơn Động tuyên truyền và tổ chức thực hiện chặt chẽ hệ thống cây keo do nhân dân trồng tại khu vực đường cong để đảm bảo tầm nhìn cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đến nay, các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện xong.
4	Cử tri thành phố Bắc Giang phản ánh: Khu vực bờ sông xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang (bên kia sông, giáp ranh với thôn Đồng Bùi, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang) có bãi rác thường xuyên đốt gây khói, mùi gây ô nhiễm môi trường; nước từ bãi rác ngấm xuống đất chảy xuống lòng sông Thương, ảnh hưởng nguồn của nhà máy nước; hệ thống nước máng chảy từ khu vực Tân Yên xuống sông Thương có nhiều rác thải. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý (trước kỳ 9).	UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xem xét nội dung kiến nghị của cử tri, kết quả cho thấy: Điểm tập kết rác thải thôn Làng Phúc Mãn, xã Xuân Hương với diện tích 500m ² được đi vào hoạt động từ năm 2016. Xung quanh điểm tập kết được trồng nhiều lớp hàng rào cây xanh bảo vệ. UBND huyện Lạng Giang đã chỉ đạo xã Xuân Hương hạn chế tập kết rác tại vị trí này và dịch chuyển dần sang vị trí mới với diện tích 500m ² tại xứ đồng Vườn Tàn, thôn Làng Phúc Mãn. Hiện nay thôn Làng Phúc Mãn đã giải phóng mặt bằng xong điểm tập kết mới, đã đổ rác sang vị trí mới; không có hiện tượng đốt rác gây khói, mùi ô nhiễm môi trường.
5	Cử tri xã Minh Đức, huyện Việt Yên phản ánh: Tiến độ thi công nâng cấp đường tỉnh 298 chậm so với kế hoạch, quá trình thi công gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân dọc hai bên đường và người tham gia giao thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, không làm ảnh hưởng tới cuộc sống người dân (trước kỳ 9).	UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, xem xét nội dung kiến nghị của cử tri, kết quả cho thấy: Tiến độ hợp đồng của Dự án là 18 tháng, được khởi công ngày 22/7/2021, hoàn thành là ngày 22/01/2023. Ngay từ khi khởi công công trình Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các nhà thầu tập trung máy móc, thiết bị, vật liệu và nhân lực để triển khai thi công. Trong quá trình thi công Chủ đầu tư đã yêu cầu các đơn vị nhà thầu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, tưới nước để bảo đảm vệ sinh môi trường xung quanh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Việt Yên vướng mắc nhiều vị trí không thể thi công liên tục do khó khăn trong việc xác định nguồn gốc đất của nhiều hộ dân thuộc phạm vi thi công, gây chậm tiến độ thi công làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân hai bên đường và người tham gia giao thông. Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Chủ đầu tư, đến nay dự án đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình từ Km0+00 đến Km10+500 (đoạn qua địa phận xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).
6	Cử tri thị trấn Nénh, huyện Việt Yên: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng dỡ bỏ hàng vách ngăn đoạn Hoàng Mai 3, My Điền 1 trên QL 37 từ chân cầu vượt QL37 đến cây xăng đoạn	UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải tổ chức làm việc với chính quyền địa phương để làm rõ kiến nghị của cử tri. Tại buổi làm việc các bên tham gia đã thống nhất phương án dỡ bỏ hàng vách ngăn đoạn Hoàng Mai 3, My Điền 1 trên QL.37 từ chân cầu vượt QL.37 đến cây xăng đoạn giữa QL.37 sau khi UBND huyện Việt Yên hoàn thành việc lắp đặt đèn xanh đỏ, lắp đặt biển hạn

	giữa QL 37 (từ ngã tư Đình Trám đến cầu vượt QL 37) để phục vụ giao thương buôn bán, dịch vụ, thuận tiện đi lại của người dân (trước kỳ 9).	chế tốc độ. Hiện nay, Phòng Quản lý đô thị huyện Việt Yên đã tiến hành dỡ bỏ dải phân cách trên Quốc lộ 37 bảo đảm đi lại thuận lợi theo nguyện vọng của cử tri; đang trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại nơi tháo dỡ giải phân cách (dự kiến trong tháng 7/2023 khởi công công trình).
7	Cử tri xã Long Sơn, huyện Sơn Động phản ánh: Quốc lộ 279, đoạn từ thị trấn An Châu đi Long Sơn có nhiều đoạn cua gấp, lề đường một số đoạn xuống cấp, hành lang giao thông nhiều khu vực bị cây cối che khuất, gây nguy hiểm đối với các phương tiện tham gia giao thông, đã có nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông xảy ra. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tu sửa lề đường, bảo vệ hành lang giao thông trên tuyến đường này (trước kỳ 9).	UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tổ chức làm việc với chính quyền địa phương để làm rõ kiến nghị của cử tri. Kết quả đã thống nhất: Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Nhà thầu quản lý đường bộ thực hiện sửa chữa lề đường bị hỏng; UBND xã Long Sơn tổ chức chặt ngay phần cây cối che khuất gây mất an toàn giao thông. Đến nay, đã hoàn thành việc san gạt, bù phụ lề đường, phát quang cây cỏ các điểm cong cua, đồng thời có văn bản gửi UBND huyện Sơn Động tuyên truyền đến nhân dân không trồng cây keo che khuất tầm nhìn tại các khu vực cong cua.
8	Cử tri xã Hương Gián, huyện Yên Dũng: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng phát quang cây ở rải phân cách đường tỉnh 293 (đoạn đường đi xã Thái Đào) để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Đồng thời chỉ đạo xây công thoát nước, đảm bảo canh tác cho nhân dân thôn Kép được thuận lợi, vì hiện nay vào mùa mưa một số diện tích đất nông nghiệp bị ngập úng do không có công thoát nước (trước kỳ 9)	UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố Bắc Giang kiểm tra, xem xét đối với nội dung kiến nghị của cử tri phản ánh. Kết quả cụ thể như sau: UBND thành phố Bắc Giang đã giao Công ty cổ phần QLCT đô thị thực hiện 01 năm phát quang 03 lần tại dải phân cách tuyến đường Trường Chinh (từ đường tỉnh 293 đi QL31) đoạn qua địa phận thành phố Bắc Giang. Trong tháng 01/2023, UBND thành phố đã chỉ đạo Công ty CP QLCT đô thị Bắc Giang triển khai phát quang dọn dẹp vệ sinh tại khu vực. - Đối với nội dung kiến nghị xây công thoát nước, đảm bảo canh tác cho nhân dân thôn Kép: UBND thành phố Bắc Giang đã có văn bản đề nghị UBND huyện Yên Dũng quan tâm, xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri. Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng đã giao Chủ tịch UBND xã Hương Gián tổ chức buổi làm việc (mời đại diện Lãnh đạo Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện và đại diện thôn Kép, cử tri có phản ánh, kiến nghị và thành phần liên quan) để khảo sát, đánh giá thực trạng khu vực cử tri phản ánh, kiến nghị và báo cáo đề xuất biện pháp giải quyết. Ngày 08/5/2023, Chủ tịch UBND xã Hương Gián đã tổ chức buổi làm việc với Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Kép - là đại diện cử tri thôn Kép. Sau khi trao đổi, các thành phần tham dự buổi làm việc đã thống nhất giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất nhưng vẫn đảm bảo tưới tiêu, chờ thu hồi đất thực hiện dự án, tránh đầu tư lãng phí (tổng chiều dài dự kiến phải đặt công tiêu nước là khoảng 120m). Trong khi đó, diện tích bị ngập úng không lớn (khoảng 5.000m ²), chỉ cấy 1 vụ, đã nằm trong quy hoạch khu 20, phân khu 21 phân khu số 2 Khu đô thị thành phố Bắc Giang đang được thực hiện trình tự để đầu tư xây dựng hạ tầng.
9	Cử tri xã Hương Gián, huyện Yên Dũng: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tu bổ, nâng cấp đoạn đường Hương Gián - Dĩnh Ké (đoạn từ cống Vó	UBND tỉnh đã giao UBND thành phố Bắc Giang kiểm tra, xem xét nội dung kiến nghị của cử tri, kết quả cho thấy: Tuyến đường cử tri đề nghị có chiều dài khoảng 1,2km hiện đã xuống cấp, hư hỏng, không đảm bảo giao thông đi lại. Đề cải tạo sửa chữa đường, đáp ứng nhu cầu đi lại của

	đi Dĩnh Kế), hiện nay đoạn đường này xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng việc đi lại của nhân dân (trước kỳ 9).	<p>nhân dân, UBND thành phố Bắc Giang đã giao Ban QLDA ĐTXD thành phố làm Chủ đầu tư thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp đường từ QL1A qua thôn Thuyền, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang với tổng chiều dài 945,6m. Hiện, dự án đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2023.</p> <p>Đối với đoạn còn lại dài khoảng 270m đã nằm trong dự án Phía Nam, khu đô thị số 22 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang (do Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Hùng làm Chủ đầu tư dự án), hiện dự án đang thực hiện bồi thường GPMB để triển khai theo quy hoạch được duyệt, trong đó có đầu tư xây dựng lại tuyến đường nêu trên theo quy hoạch.</p>
10	Cử tri các xã: Phi Điền, Giáp Sơn, Tân Quang, huyện Lục Ngạn: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng cải tạo, nâng cấp Đập thôn Muối, xã Giáp Sơn phục vụ tưới, tiêu để phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nhân dân (sau kỳ 9).	UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT đưa danh mục sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hồ Trại Muối vào Kế hoạch duy tu, sửa chữa thường xuyên công trình thủy lợi, đê, kè, công năm 2023 (tại Quyết định số 18/QĐ-SNN ngày 18/01/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT) với kinh phí khoảng 2,7 tỷ đồng (đã khởi công sửa chữa, đạt khoảng 55% tiến độ, dự kiến hoàn thành xong trước ngày 30/7/2023).
III	Lĩnh vực văn hóa – xã hội (02 kiến nghị)	
1	Cử tri xã Đèo Gia, huyện Lục Ngạn: Đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp Nhà sàn văn hóa dân tộc Cao Lan, xã Đèo Gia, hiện tại đã xuống cấp nghiêm trọng, không khai thác sử dụng được (sau kỳ 9)	<p>Theo Kế hoạch số 379/KH-UBND ngày 21/6/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 (trong đó có Dự án 6): Phân kỳ năm 2023, huyện Lục Ngạn được nhận nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương là: 896.000.000đ) hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao (số lượng 15 nhà, bình quân mỗi nhà văn hóa được hỗ trợ 60 triệu đồng).</p> <p>Trong năm 2022, UBND huyện Lục Ngạn đã bố trí 704 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình MTQG NTM để đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Nhà sàn văn hóa dân tộc Cao Lan (ngân sách xã cũng bố trí kinh phí). Tuy nhiên do UBND xã Đèo Gia chưa triển khai thực hiện dự án trong năm 2022 nên UBND huyện Lục Ngạn chuyển nguồn kinh phí thực hiện sang năm 2023. Hiện nay chủ đầu tư (UBND xã Đèo Gia) đã thực hiện xong việc khảo sát thiết kế để trình phê duyệt dự án.</p>
2	Cử tri xã Quang Minh, huyện Hiệp Hoà: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng hỗ trợ, hướng dẫn về công tác quản lý di tích; có cơ chế quản lý linh hoạt để nhân dân chủ động, sửa chữa kịp thời các di tích ngay từ khi có biểu hiện xuống cấp (trước kỳ 9).	<p>Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả: UBND tỉnh đã ban hành Quy định phân cấp và trách nhiệm quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; công trình tín ngưỡng, tôn giáo có tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tại Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 trong đó quy định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành trong việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; giúp các địa phương tăng cường tính chủ động, linh hoạt trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích.</p> <p>UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhiều đợt tập huấn về công tác</p>

		<p>quản lý di sản văn hóa, trong đó có công tác tu bổ, tôn tạo di tích: Trong năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức tập huấn cho 4 huyện (Lạng Giang, Yên Thế, Tân Yên, Yên Dũng), 2 xã Tân Sơn, Sơn Hải (huyện Lục Ngạn) với trên 500 đại biểu tham dự. Năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tổ chức lớp tập huấn trên địa bàn một số huyện, thành phố còn lại (theo Kế hoạch số 29/KH-SVHTTDL ngày 17/02/2023 về việc tập huấn công tác quản lý di sản văn hóa năm 2023, trong đó có nội dung tổ chức lớp tập huấn tại huyện Hiệp Hòa)</p>
--	--	---